

การประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
เรื่อง “การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อปวงชนผ่านศูนย์การเรียนรู้ชุมชน”
(Regional Conference on Community Learning Centres (CLCs) :
Lifelong Learning for All through CLCs)
๒๖ - ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕
ณ โรงแรม Column Bangkok กรุงเทพฯ



เมื่อวันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฝ่ายการต่างประเทศ) ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ระดับภูมิภาคว่าด้วยศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เรื่อง “การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อปวงชนผ่านศูนย์การเรียนรู้ชุมชน” ณ โรงแรม Column Bangkok กรุงเทพฯ ร่วมกับ Mr. Gwang-Jo Kim ผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และ Mr. Koji Tawara เลขาธิการเอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย โดยได้กล่าว แสดงความยินดีกับสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ที่ได้ดำเนินการจัดประชุมครั้งนี้ และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ ได้มีโอกาสต้อนรับผู้เข้าประชุมจากหลายประเทศใน ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและ เอกชนที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการวางแผน การจัด กิจกรรม และการกำกับติดตามการดำเนินงานของศูนย์ การ เรียนชุมชน จำนวนกว่า ๑๐๐ คน โดยมุ่งหวังว่าผู้ เข้าประชุมจะได้มีโอกาสแบ่งปันและเรียนรู้จาก ประสบการณ์ของนานาชาติ เพิ่มพูนความรู้และ ความเข้าใจเรื่องศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (CLCs) รับทราบ วิธีการใหม่ๆ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องการเรียนรู้หนังสือที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ ด้านทักษะชีวิต และแนวคิดในการลดความยากจนโดยการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านศูนย์การเรียนรู้ชุมชน



นอกจากนี้ ยังได้กล่าวเน้นย้ำถึงการรู้หนังสือและสิทธิของประชาชนทุกคนที่พึงได้รับโอกาส ทางการศึกษาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานอันเป็นหัวใจหลักของการศึกษาและการ เรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญอันจะนำไปสู่การเจริญเติบโตและการพัฒนาของประเทศชาติโดย ในส่วนของประเทศไทยได้มีการดำเนินการพัฒนาการรู้หนังสือโดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปี ๒๕๕๑ ซึ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อการรู้หนังสือและการศึกษาอย่างต่อเนื่องผ่านศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และในปี ๒๕๕๓ ประเทศไทยได้เปิดตัวโครงการนำร่องศูนย์ CLC โดยมุ่งส่งเสริมการรู้หนังสือขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ปัจจุบันนี้ ประเทศไทยได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากยูเนสโก และได้มีการขยายเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ชุมชนกว่า ๘,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศ โดยเน้นการดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาด้านสุขอนามัย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ การกระจายรายได้ การพัฒนาเชิงธุรกิจ และการส่งเสริมการมีความรับผิดชอบต่อสังคม นอกเหนือไปจากเรื่องการศึกษาและการรู้หนังสือ ที่ผ่านมามีประเทศไทยได้มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา สปป.ลาว และมาเลเซีย และเมื่อเร็วๆ นี้ ประเทศไทยได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านการศึกษา และได้มีแผนที่จะดำเนินงานร่วมกับยูเนสโกเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศผู้นำในการพัฒนาฝึกอบรมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนโดยให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒๗ กันยายน ๒๕๕๕